

Số: 1029 /BC-CTHADS

Hải Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật hồ sơ điện tử của công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương

Thực hiện Công văn số 3304/TCTHADS-TCCB ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật hồ sơ điện tử của công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương báo cáo như sau:

1. Về rà soát, cập nhật hồ sơ giấy.

- Hiện nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương (THADS) quản lý 178 hồ sơ công chức, người lao động, trong đó có 136 hồ sơ công chức, 32 hồ sơ người lao động theo hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và 10 hồ sơ hợp đồng vụ việc.

- Cơ sở vật chất, chế độ bảo quản lưu trữ hồ sơ: Về cơ bản cơ sở vật chất đảm bảo cho việc lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định, hồ sơ công chức, người lao động được bố trí 01 tủ lưu trữ hồ sơ có nhiều ngăn và được quản lý theo từng đơn vị (Cục THADS tỉnh Hải Dương 01 ngăn, còn 12 chi cục trực thuộc thì cũng mỗi chi cục 01 ngăn) nên dễ dàng, thuận tiện cho việc tra cứu, bổ sung hồ sơ.

- Kết quả việc thực hiện rà soát, cập nhật hồ sơ. Nhìn chung việc quản lý hồ sơ công chức, người lao động thực hiện đúng theo Quyết định số 1052/QĐ-BTP ngày 06/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Hàng năm, Cục THADS tỉnh yêu cầu công chức, người lao động các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố thị xã rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ cán bộ công chức, người lao động theo quy định (mẫu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức được áp dụng theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV). Tại các hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động: Thành phần hồ sơ được thực hiện theo quy định và được chia các tài liệu vào các bìa kẹp riêng như kẹp quyết định, kẹp văn bằng chứng chỉ, kẹp các văn bản liên quan... tại mỗi kẹp đều đều có danh mục tài liệu kê để ngay trên đầu của mỗi kẹp...

Khó khăn vướng mắc: Hiện nay do biên chế công chức làm công tác tổ chức cán bộ còn ít, phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh Hải Dương chỉ có 03 công chức (thiếu 01 công chức theo quyết định số 531/QĐ-CTHADS ngày 01/6/2017 của Cục THADS tỉnh Hải Dương về việc giao biên chế công chức hành chính Nhà nước năm 2017 đối với các phòng chuyên môn và tương đương) công việc chuyên môn nhiều, chưa có người phụ trách riêng về việc quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ công chức, người lao động mà chỉ là kiêm nhiệm; công chức làm công tác quản lý hồ sơ chưa được tập huấn về công tác quản lý hồ sơ.

Đề xuất kiến nghị: Để công tác Quản lý hồ sơ giấy được hiệu quả, thống nhất thành phần hồ sơ, đề nghị Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp quan tâm, bồi dưỡng tập huấn công tác quản lý hồ sơ, bổ sung thêm các biểu mẫu, thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đề ra. Đề nghị cung cấp các trang thiết bị, cụ thể như thêm tủ, hòm, khoá... đảm bảo an ninh, an toàn để hồ sơ công chức, người lao động được lưu giữ trong thời gian dài để tránh được hiện tượng mỗi một, ẩm mốc...

2. Về rà soát, cập nhật hồ sơ điện tử.

Việc quản lý, cập nhật hồ sơ điện tử của công chức, người lao động vào phần mềm quản lý các chức danh Tư pháp được Cục THADS tỉnh Hải Dương thực hiện thường xuyên, đúng theo quy định, hồ sơ công chức, người lao động cập nhật đầy đủ các trường thông tin bắt buộc, cán bộ phụ trách cập nhật hồ sơ thường xuyên cập nhật bổ sung các thông tin cán bộ cán bộ theo quy định.

Đến nay, tổng số hồ sơ điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương quản lý trên phần mềm là: 168 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ đã cập nhật vào phần mềm là 168 cán bộ, công chức người lao động, không còn hồ sơ công chức, người lao động chưa được cập nhật. Một số hồ sơ cập nhật chưa đầy đủ; vì vậy, đơn vị đang tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin đầy đủ để tiến hành cập nhật vào phần mềm theo quy định.

Tồn tại hạn chế: Bên cạnh các hồ sơ đã được cập nhật đầy đủ, còn một số hồ sơ cập nhật chưa đầy đủ, thông tin chưa kịp thời (do cá nhân công chức, người lao động chưa nộp kịp thời các văn bằng chứng chỉ hoặc các thay đổi khác); chưa cập nhật hết các trường thông tin theo hồ sơ giấy...và việc khai thác, tra cứu, sử dụng phần mềm chưa được thường xuyên, nhiều lúc chưa phản ánh đúng thực tế về thông tin công chức, người lao động so với hồ sơ giấy do phần mềm quản lý

các chức danh tư pháp của Tổng cục Thi hành án dân sự vẫn đang còn nhiều tiện ích, chức năng chưa phù hợp trong việc cập nhật, quản lý hồ sơ điện tử.

Giải pháp khắc phục: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đang tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin đầy đủ để tiến hành cập nhật vào phần mềm theo quy định.

Kiến nghị đề xuất: Để công tác quản lý hồ sơ điện tử vào phần mềm Quản lý cán bộ, chức danh Tư pháp của Tổng cục Thi hành án dân sự đạt hiệu quả, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đề nghị một số nội dung sau:

- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý cán bộ và chức danh Tư pháp, cải thiện tốc độ thao tác trên phần mềm để công tác khai thác, sử dụng phần mềm được thuận lợi.

- Đề nghị đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ điện tử như lắp đặt mạng Internet tốc độ cao... (vì có khi nhập phần mềm, nhất là nhập mới 01 hồ sơ điện tử ở phân lý lịch sau khi đã nhập xong nhấn vào nút ghi lại thì phần mềm có lúc lại không ghi lại được- tức là toàn bộ nội dung nhập ở phân lý lịch trên không được lưu lại và cán bộ nhập lại phải nhập mới phân lý lịch đó từ đầu, dẫn đến rất mất công và mất thời gian của cán bộ thực hiện việc cập nhật phần mềm).

- Đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự thường xuyên mở các lớp tập huấn hướng dẫn khai thác, sử dụng và quản lý hồ sơ điện tử cho cán bộ được giao quản lý tài khoản người dùng.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật hồ sơ điện tử của công chức, người lao động Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Vụ TCCB Tổng cục THADS (để biết);
- Trang thông tin Cục THADS tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCCB.



Nguyễn Văn Tuấn

